

คณะสื่อสารฯ มทร.พระนคร จัดประกวดมิวสิควีดีโอเพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1”  
ชิงถ้วยพระราชทานตุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควีดีโอ “เพลงไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1” ชิงถ้วยพระราชทานตุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและเงินทุนการศึกษากว่า 20,000 บาท

รองศาสตราจารย์วิมลพรรณ อภาเวท คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปิดเผยว่า จากความสำเร็จอย่างท่วมท้นของโครงการประกวดคลิปวีดีโอมือถือนักข่าวเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานตุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด เมื่อปีที่ผ่าน มา ทำให้คณะฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพลังเยาวชนในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม ให้ ดิงงามต่อไป จึงสานต่อโครงการดีๆ แบบนี้เป็นปีที่ 2 โดยใช้ชื่อโครงการ “การประกวดมิวสิควีดีโอเพลง ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1” ชิงถ้วยพระราชทานตุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” ทางคณะฯ จึงขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดมิวสิควีดีโอ เพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1” ชิงถ้วยพระราชทานตุลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและเงินทุนการศึกษากว่า 20,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง เว็บไซต์ [www.mct.rmutp.ac.th](http://www.mct.rmutp.ac.th) และส่งแฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-2280-1844 หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) โทร.0-2282-9009-15 ต่อ 6870-1

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทางคณะฯ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากผู้กำกับโฆษณาและมิวสิควีดีโอชั้นนำของเมืองไทย อาทิ คุณสมคิด พุกพงษ์ ผู้กำกับภาพจากภาพยนตร์ เรื่อง บุปผาราตรี คุณทแก้ว เรื่องรัตน์ เจ้าพ่อแห่งวงการมิวสิควีดีโอเมืองไทย และคุณณภัทร ฤกษ์ศิริสุข เจ้าของรางวัลด้านกำกับภาพระดับนานาชาติ ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนอบรม โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

การประกาศผลตัดสินการประกวดฯ จะมีขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) พร้อมการจัดงานวันวิชาการ ซึ่งนักเรียนที่ เข้าร่วมงานจะมีโอกาสได้สัมผัสเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมวลชน อาทิ ห้องปฏิบัติการ Motion Capture

TV. STUDIO และ One Stop Service Production House : Creative Space และในโอกาสนี้คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดให้มีการมอบรางวัลในสาขาต่างๆ ขึ้นเป็นครั้งแรก ประกอบด้วย **รางวัลนักสื่อสารมวลชนผู้ทรงคุณค่า** รางวัลนี้มอบให้กับนักสื่อสารมวลชนที่ประกอบวิชาชีพมาอย่างยาวนาน รวมถึงมีจริยธรรม คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ **รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น** รางวัลนี้มอบให้แก่ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ทำคุณงามความดีและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย รวมถึงมีจริยธรรมและคุณธรรมอันน่าชื่นชม และ**รางวัลเยาวชนคนสร้างฝัน** รางวัลนี้มอบให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นต่อความฝัน สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจนประสบความสำเร็จตามฝันได้ โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในงานนี้ด้วย

ชลธิชา/ข่าว

31/05/55